

## PHÁT HÀNH NGAY

Thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024

### LIÊN HỆ:

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

510-499-3419

krivera@alamedaalliance.org



---

## ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH THÔNG BÁO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỚI

Tosan O. Boyo được bổ nhiệm Vị Trí tại Bệnh Viện Quận Alameda.

**Alameda, CA** – Alameda Alliance for Health (Alliance), chương trình bảo hiểm sức khỏe địa phương quản lý việc tiếp cận các dịch vụ y tế cho hơn 400,000 cư dân của Quận Alameda, hôm nay đã thông báo rằng ông Tosan Boyo đã được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị của Alliance. Hội đồng là cơ quan quản lý của Alliance bao gồm 19 thành viên hội đồng đại diện cho các nhóm thuộc các bên liên quan cụ thể gồm bác sĩ, phòng khám y tế cộng đồng, các cơ quan mạng lưới an toàn địa phương và người tiêu dùng của Alliance.

Ông Matthew Woodruff, Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO) của Alliance cho biết: "Là nhà lãnh đạo lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã tận tâm gắng sức xóa bỏ sự chênh lệch về y tế, ông Boyo sẽ đóng góp quan điểm có giá trị cho Hội Đồng Quản Trị của Alliance. Tôi tin rằng ông ấy sẽ giúp Alliance thực hiện sức mệnh và tầm nhìn của chúng tôi hướng tới đạt được sức khỏe thể chất và tinh thần tối ưu cho các hội viên cũng như cộng đồng rộng lớn hơn."

Ông Boyo là Chủ Tịch của Sutter Health's East Bay Market và giám sát 6 Bệnh Viện, 15 Trung Tâm Dịch Vụ Ngoại Trú và 4 Trung Tâm Phẫu Thuật với 10,000 y bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho 500,000 bệnh nhân trên khắp các Quận Alameda, Contra Costa và Solano.

Trước đây, ông Boyo từng đảm nhận chức vụ Giám Đốc Hoạt Động của San Francisco General Hospital (SFGH) – Trung Tâm Chấn Thương Cấp 1 duy nhất của Thành Phố, Trung Tâm Cấp Cứu Tâm Thần và Trung Tâm Chăm Sóc Chính lớn nhất Thành Phố. Trong đại dịch, ông giữ chức Giám Đốc Hoạt Động tại Trung Tâm Chỉ Huy COVID-19 (COVID-19 Command Center) của Thành Phố. Trước khi đảm nhận chức vụ tại SFGH, ông Boyo đã lãnh đạo Mạng Lưới Dịch Vụ Ngoại Trú của San Mateo Medical Center. Ông Boyo là Thành Viên được Hội Đồng Chứng Nhận về Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe và là người đầu tiên tốt nghiệp Chương Trình Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng (Master of Public Health Program) của Montclair.

Ông Boyo phát biểu khi vừa được bổ nhiệm làm Thành Viên Hội Đồng của Alliance: "Tôi vô cùng vinh dự khi được gia nhập Hội Đồng Quản Trị của Alameda Alliance. Lần bổ nhiệm này mang đến cho tôi cơ hội đặc biệt để nâng cao khả năng tiếp cận của bệnh nhân cũng như xóa bỏ sự chênh lệch về y tế trên địa bàn Quận Alameda. Tôi rất mong chờ được làm việc và giải quyết các nhu cầu của quận đa dạng nhất Hoa Kỳ."

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại:  
<http://alamedaalliance.org/>.

###

### **Giới thiệu về Alameda Alliance for Health**

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa phương, công cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có thể tiếp cận và hợp túi tiền cho những cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội ngũ nhân viên lãnh đạo và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 400,000 trẻ em và người lớn có mức thu nhập thấp thông qua các chương trình Medi-Cal và Alliance Group Care được Ủy Ban Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Gia (National Committee for Quality Assurance, NCQA) chứng nhận.